



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผอ.สลก.ตร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๒๙๖

ที่ ๐๐๐๑.๑๓/ผอ.

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ลงประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สิ่งของหลวง ขำรูด เสื่อมสภาพ ฯลฯ ประจำปี ๒๕๕๙
ขึ้นเว็บไซต์

เรียน สว.ผอ. (๕) สลก.ตร.

ด้วย ผอ. (๓) สลก.ตร. จะดำเนินการขายทอดตลาดสิ่งของหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๗ รายการ ตามประกาศ สลก.ตร. เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สิ่งของหลวง ขำรูด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ลง ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐

ผอ. (๓) สลก.ตร. จึงขอส่งประกาศขายทอดตลาดจำนวน ๑ ชุด มาเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ในเว็บไซต์ของหน่วยเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.ต.หญิง

(ธัญพร ตีปรัตน์)

สว.ผอ.(๓) สลก.ตร.



ประกาศ สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง ขยายทอดตลาด ครุภัณฑ์สิ่งของหลวง ข้ำรูด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์ จะดำเนินการขยายทอดตลาดครุภัณฑ์สิ่งของหลวง ข้ำรูด เสื่อมสภาพ จำนวน ๗ รายการ ตามบัญชีรายละเอียด แนบท้ายประกาศ โดยเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑๗ ชั้น ๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา ให้มาติดต่อขอทราบรายละเอียดและลงชื่อไว้ กับทางราชการ ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ ฝ่ายอำนวยการ ๓ สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑๗ ชั้น ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแสดงหลักฐาน การจดทะเบียนการค้าของกรมสรรพากร และหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาได้ จะต้องชำระเงินสดตามราคาที่เสนอซื้อ ต่อคณะกรรมการขยายทอดตลาดทันที

๓. ผู้เสนอราคาได้ จะต้องทำการขนย้ายครุภัณฑ์สิ่งของหลวงที่ซื้อทอดตลาดได้ ออกจาก สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติภายใน ๕ วัน (ห้าวัน) นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางราชการ หากไม่ทำการขนย้ายตามกำหนดจะต้องถูกปรับวันละ ๒๐๐ บาท(สองร้อยบาท)

๔. ผู้สนใจที่จะเข้าเสนอราคา ประสงค์จะตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์สิ่งของหลวงดังกล่าว ให้มาพร้อมกัน ณ สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑๗ ชั้น ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๕. ในการขยายทอดตลาดครั้งนี้ จะขายรวมกันในคราวเดียวกัน และถือว่าผู้เสนอราคาได้เห็น ประจักษ์แล้วถึงสภาพครุภัณฑ์สิ่งของหลวงที่จะขายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดเสียหายด้วย โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๖. การขยายทอดตลาดครั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาดตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมาย แห่งแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙-๕๑๗

จึงออกประกาศ ให้ผู้มีคุณสมบัติจะเสนอราคาในการขยายทอดตลาด ครุภัณฑ์ สิ่งของหลวง ดังกล่าวทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตำรวจตรี

(อนุชา รมะนันท์)

เลขาธิการตำรวจแห่งชาติ (สบ ๖)